

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày hội « Bienvenue en France ! » 2022

Sau hai đợt triển lãm trực tuyến, năm nay triển lãm giáo dục đại học Pháp "Bienvenue en France!" do Campus France Vietnam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức vào **thứ Bảy ngày 8/10 tại Hà Nội** (Khách sạn Pullman) và **Chủ nhật ngày 09/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh** (Khách sạn Rex).

Sự kiện nhằm giúp các bạn sinh viên định hướng rõ hơn về kế hoạch du học Pháp và hiểu rõ hơn về nước Pháp.

28 trường cơ sở giáo dục Đại học Pháp hoặc Pháp-Việt sẽ có mặt tại ngày hội, trong đó có **5 trường Đại học Tổng hợp, 16 trường Thương mại, 4 trường Kỹ sư và 3 trường chuyên ngành Ẩm thực, Nhà hàng-Khách sạn, Nghệ thuật**. Đại diện các trường sẽ giới thiệu những thông tin đa dạng về chương trình đào tạo từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực như: Quản trị khách sạn, Thiết kế, Quản lý, Khoa học ứng dụng, ...

Khách tham dự - học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên – sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện của các trường và đồng thời tham dự **các buổi Hội thảo về: học bổng, visa, làm nghiên cứu sinh tại Pháp ...** Quý khách cũng có thể trao đổi trực tiếp với **các chuyên viên Campus France và các cựu du học sinh, thành viên của France Alumni Vietnam, để được chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc sau khi du học tại Pháp.**

Các buổi giới thiệu thông tin của các trường sẽ diễn ra xuyên suốt chương trình. Đặc biệt các bạn quan tâm có thể **đặt hẹn trước** thông qua trang web của sự kiện **để được tư vấn trực tiếp** với đại diện của các trường.

Nước Pháp hiện là một trong những quốc gia đón tiếp nhiều du học sinh Việt Nam. Khoảng 6000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp. Việc lựa chọn Pháp là điểm đến du học lý tưởng bởi vì quốc gia này nằm ngay trung tâm của châu Âu, với môi trường sống và trao đổi văn hoá đặc biệt phong phú; bên cạnh đó, sinh viên còn có nhiều cơ hội thuận lợi cho việc sáng tạo hay khởi nghiệp tại nền kinh tế đứng thứ 7 trên thế giới và học tập trong môi trường chất lượng cao.

Chương trình **bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn** sẽ được tổ chức vào cuối sự kiện.

Hãy đến tìm hiểu nước Pháp và cùng chúng tôi xây dựng tương lai của các bạn !

Trang web chính thức của « Bienvenue en France ! » 2022: www.bienvenueenfrance-vietnam.com

Campus France Vietnam

Là bộ phận thuộc Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam, Campus France Vietnam có nhiệm vụ quảng bá du học Pháp, gồm 4 văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng. Rất nhiều hoạt động được tổ chức bởi Campus France Vietnam nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá du học Pháp : tổ chức các buổi giới thiệu thông tin tại các trường



AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

trung học phổ thông và đại học, các buổi giới thiệu thông tin chuyên đề với sự tham gia của nhiều cựu du học sinh, các sự kiện giáo dục và triển lãm giáo dục đại học.

Liên hệ :

Mme NGUYEN My Linh
Campus France Vietnam
Mél : nguyen.my.linh@ifv.vn

Mme Bérénice BOUCHAUD
Consulat Général de France à Hồ Chí Minh-Ville
Tél.: +84 8 35 20 68 00
Mél : berenice.bouchaud@diplomatie.gouv.fr